

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง</p>	<p>แถลงการณ์พระอาการในหลวง</p> <p>-เสนอข่าว สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 26 ความว่า วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานสรุปพระอาการระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2559 ว่า ช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2559 มีการอักเสบของพระขนุ (ข้อเข่า) พระอาการดีขึ้นภายใน 2-3 วัน หลังถวายพระโอสถแก้อักเสบ</p> <p>วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 มีพระปรอท (ไข้) และทรงพระกระสวะ (ไอ) มาก คณะแพทย์ฯ ถวายพระโอสถปฏิบัติชีวิตเพื่อรักษาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจพระทัย เมื่อพระอาการดีขึ้น จึงงดถวายพระโอสถ แต่ยังคงถวายออกซิเจน และถวายการดูแลเรื่องพระเชษะ (น้ำลาย) และพระเสมหะที่ยังมีปริมาณมาก</p> <p>วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 มีพระอาการเคลื่อนไหวผิดปกติของกล้ามเนื้อพระพักตร์ (หน้า) จากการถวายตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่า การระบายน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองน้อยกว่าปกติ จึงได้ถวายการปรับสายระบายน้ำไขสันหลังในช่องพระนาภี (ช่องท้อง) ผลเป็นที่น่าพอใจ ไม่มีพระอาการผิดปกติอีก ทั้งนี้ คณะแพทย์ฯ จะได้ถวายการตรวจติดตามด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ต่อไป</p> <p>ตลอดเดือนพฤษภาคม 2559 มีพระอาการประชวรพระนาภี (ท้อง) เป็นระยะๆ ทำให้ทรงได้รับพระกระยาหารไม่เพียงพอ คณะแพทย์ฯ จึงถวายพระกระยาหารเสริมทางหลอดพระโลหิต การตรวจติดตามพระอาการของพระหทัย (หัวใจ) พบว่า การคลายตัวของกล้ามเนื้อพระหทัย (หัวใจ) ไม่ปกติ จึงได้ถวายพระโอสถรักษามาระยะหนึ่ง และจะติดตามพระอาการต่อไป</p> <p>หากไม่มีพระอาการผิดปกติใดๆ คณะแพทย์ฯ จะรายงานสรุปพระอาการเป็นรายเดือนให้ทราบ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน</p>
<p>มติชน ทีวีทุกช่อง</p>	<p>พระเทพฯ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ “พระพี่นาง”</p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 1 มิถุนายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ลานอเนกประสงค์ภายในอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ฝ้าฯรับเสด็จ</p> <p>เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงกระทรวงสาธารณสุข เสด็จฯ ไปยังพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทราบรมราชชนนี ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชนุสาวรีย์ฯ ทรงคม จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทรงประกอบพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ และฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการการจัดงาน</p> <p>ต่อมาเวลา 18.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ที่สถาบันบาราศนราดูร เป็นอาคารผู้ป่วยนอก เพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคติดต่อทั่วไป โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออันตราย และโรคทั่วไป ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัย ลดการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชน</p>	<p>ร่างรัฐธรรมนูญ</p> <p>-เสนอข่าว มีการปล่อยข่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้งบประมาณจำนวนมาก แต่เอาไปจ่ายค่าตอบแทนให้กับครู ก. และ ครู ข. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการในสังกัด ส่วนครู ค. ที่ต้องทำงานนานกว่า 2 เดือน จ่ายเพียงคนละ 200 บาทเท่านั้น</p> <p>นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษก กรธ. ชี้แจงว่า ครู ค. เป็นบุคลากรระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วย อสม. กรรมการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กองทุนหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีเงินเดือนค่าตอบแทนและมีภารกิจในพื้นที่อยู่แล้ว ภาครัฐได้ขอความร่วมมือไปทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข ให้บุคลากรเหล่านี้เข้ามามีส่วนในการช่วยเผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ พ่วงไปกับภารกิจประจำ ซึ่งการอบรมครู ก. ครู ข. จะได้ค่าเดินทางค่าอาหารรายหัว และเบี้ยเลี้ยง ตามอัตราของราชการ ขณะที่ครู ค. ภาครัฐได้จัดค่าตอบแทนให้เป็นสินน้ำใจ ขณะนี้ได้เสนอไปทางรัฐบาลขอเพิ่มเป็น 300 หรือ 400 บาท แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ</p>
<p>มติชน ข่าวสด</p> <p>เดลินิวส์ ข่าวสด</p>	<p>การคัดเลือกเลขานุการ สปสช.</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สุรรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า ภาคประชาชนมีความกังวลเรื่องการเลือกเลขานุการ สปสช. ตั้งแต่คณะกรรมการสรรหาที่ส่วนใหญ่เป็นผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข และหากได้เลขานุการ สปสช. ที่มาจากส่วนราชการ ขณะที่ประธานบอร์ด สปสช. เป็นร.มว.สธ. อาจมีความเกรงใจกันในการบริหาร และร.มว.สธ. อาจสั่งการเลขานุการ สปสช. ได้ ทำให้ขาดความเป็นอิสระได้ และยังมีความเป็นห่วงเรื่องผู้สมัครบางคนอาจขัดต่อกฎหมายในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างหน่วยงานในกระทรวง และสปสช. ซึ่งมีการส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ</p> <p>-เสนอข่าว การคัดเลือกเลขานุการ สปสช. คนใหม่ มีการเรียกผู้สมัครทั้ง 8 คน มาแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 23-24 พ.ค. ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้สมัครมาแสดงวิสัยทัศน์เพียง 7 คนเท่านั้น โดยคนที่ไม่ได้มาแสดงวิสัยทัศน์ในวันนั้นคือ นพ.ดำรง ตรีสุโกศล หัวหน้าศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</p> <p>ล่าสุด มีรายงานว่าคณะกรรมการสรรหาได้ประชุมสรุปผลและเลือกผู้สมัครผ่านการคัดเลือกเสนอต่อบอร์ด สปสช. พิจารณาแล้ว คาดว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมี 2 คน คือ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขานุการ สปสช. และ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ</p>	<p>คำตอบแทนพีฟอร์พี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป (สพศ.) ได้สอบถามบุคลากรจาก 116 แห่ง มีผู้ให้ข้อมูล 90 แห่ง พบว่า เกือบทุกแห่งมีการค้างจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามพีฟอร์พี มีรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์แห่งเดียวที่ไม่ค้างจ่าย โดยมีรพ.ที่ค้างจ่ายเกิน 2 ปี 6 แห่ง ได้แก่ รพ.พังงา รพ.ตะกั่วป่า รพ.ดำเนินสะดวก รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 รพ.เจ้าพระยายมราช และ รพ.บ้านโป่ง ค้างนานที่สุด 27 เดือน หรือ 2 ปี 3 เดือน ผู้บริหาร สธ.ทราบปัญหานี้ดี ที่ผ่านมาได้พยายามหาแนวทางช่วยเหลือ เช่น ปี 2558 มีการขอจัดสรรงบ 3 พันล้านบาทสำหรับให้จ่ายเป็นค่าตอบแทน แต่เมื่อเฉลี่ยให้กับ รพศ. รพท. และรพช. ก็ยังไม่เพียงพอ</p>
<p>บ้านเมือง</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>มติชน</p> <p>มติชน สยามรัฐ</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>มติชน</p>	<p>ไวรัสชิกา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้าการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสชิกา ใน จ.อุดรธานี ว่า ทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ควบคุมโรคด้วยความรวดเร็ว โดยพ่นยาฆ่ายุงลายในรัศมี 100 เมตร ภายใน 1 วัน เพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคได้ผล และประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในตำบลที่มีรายงานผู้ป่วย ภายใน 5 วัน ต้องเป็นศูนย์ ซึ่งสคร.ที่ 8 อุดรธานี แจ้งผลการประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์ จากก่อนหน้านี้พบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายสูงถึง 35-40% โดยสธ.ได้สั่งการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการต่างๆ ทั้งการป้องกัน ตรวจจับเร็ว วินิจฉัยเร็ว การเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง การรักษา/แยกผู้ป่วย รวมถึงจัดระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเพื่อค้นหาผู้สัมผัสให้ได้ทุกรายโดยเร็ว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ปัจจุบัน สธ.สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสชิกาได้เอง ทำให้การคัดกรอง วินิจฉัยผู้ป่วยรวดเร็วและครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น ยืนยันไม่พบการระบาด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้สำรวจความเห็น "โรคติดเชื้อไวรัสชิกา" ใน 25 จังหวัด พบ 49.3% รู้จัก, 33.9% รู้ว่าหากคนท้องติดเชื้อจะรุนแรงมาก, 45% รู้ว่าติดต่อโดยยุงลาย แต่มีถึง 33.7% ที่ไม่ทราบ 55.6% กลัวจะติดเชื้อหรือป่วยจากโรคชิกา และประชาชนร้อยละ 48.3 คิดว่าควรร่วมกันกำจัดยุง เพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลายและยุงตัวแก่ในบ้านและชุมชนของตนเอง</p> <p>-เสนอภาพข่าว สคร.ที่ 8 อุดรธานี ร่วมกับ อบต.เชียงดา และ รพ.สต.เชียงดา จ.อุดรธานี จัดณรงค์ฉีดพ่นหมอก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด ไทยรัฐ</p> <p>New)108 สปริงนิวส์</p> <p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>ควีนก่าจัดยุ้งลายในรัศมีบ้านพบเชื้อไวรัสซิกา 100 เมตร ทุก 3 วันติดต่อกัน 3 สัปดาห์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มาตรการเกี่ยวกับการส่งตัวนักกีฬาไปแข่งขันโอลิมปิกนั้นต้องดำเนินการตามมาตรฐาน มีการตรวจร่างกายก่อนเดินทาง ระหว่างที่อยู่ในรีโอ เดอจาเนโร จะต้องมีมาตรการในการดูแลตัวเอง อาทิ การทายาป้องกันยุง ป้องกันไม่ให้ยุงกัด หลังจากกลับมาถึงประเทศไทย ต้องตรวจร่างกาย และติดตามต่อเนื่องไปสักระยะ โดยเฉพาะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้หญิง</p> <p>-ด้านซาร่า พาเตอร์สัน ผู้จัดการภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย สมัชชาสมาคมโอลิมปิกแห่งชาติ กล่าวว่า ความกังวลของเจ้าภาพกับไวรัสซิกากำลังดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะในช่วงเดือนสิงหาคม ถือเป็นฤดูหนาวของบราซิล จำนวนยุงจะลดปริมาณลงอย่างมาก รวมทั้งเจ้าภาพได้เพิ่มปริมาณเครื่องทำความเย็นในหมู่บ้านนักกีฬาและสนามแข่งขัน เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงเพิ่มจำนวน พร้อมเตือนให้ทุกชาติจากเอเชียระมัดระวังการถูกยุงกัดและป้องกันตัวเองตามที่เจ้าภาพแนะนำ</p> <p>-เสนอข่าว ด็อกเตอร์แอนโธนี เฟอร์ลี ผอ.สถาบันป้องกันโรคมุมแพ และโรคติดเชื้อ แห่งชาติสหรัฐฯ เตือนนักกีฬาที่จะไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ให้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสซิกา และป้องกันทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว สหรัฐฯ พบทารกเกิดมาพร้อมกับภาวะศีรษะเล็ก จากการติดเชื้อซิการายที่ 3 ขณะที่ยังมีหญิงมีครรภ์ในสหรัฐฯ อีกกว่า 300 คน ที่ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสซิกา</p> <p>ด้านซีดีซี ของสหรัฐฯ เปิดเผยด้วยว่า อัตราที่ทารกในครรภ์ของแม่ที่ติดเชื้อซิกา จะเกิดมาพร้อมภาวะศีรษะเล็กอยู่ที่ 13% แต่ยังไม่มีการยืนยันตัวเลขอย่างเป็นทางการ</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์</p> <p>ประเด็นร้อน</p>	<p>พระธัมชโยอาพาธ</p> <p>-กล่าวว่า ต้องจับตากรณีคณะกรรมการแพทยสภาจะประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับข้อเสนอของวัดพระธรรมกาย ที่ขอให้แพทยสภาส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางวินิจฉัยโรคพระธัมชโย ที่วัดพระธรรมกาย หรือไม่ หากเห็นชอบจะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่แพทยสภาพิจารณาต่อไป</p>
<p>เดลินิวส์</p> <p>คอลัมน์เล่นกับไฟ</p>	<p>ห้องเที่ยวเชิงสุขภาพ</p> <p>-กล่าวถึง กรณีกระทรวงการท่องเที่ยวฯ จะสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยพัฒนาธุรกิจอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน สักบออนเซ็นของญี่ปุ่น ว่า เป็นไปได้ยาก ควรพัฒนา สปาเชิงสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 1,600 แห่งที่ได้รับรองมาตรฐาน เพราะมีชื่อเสียงในระดับต้นๆ ของโลก</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p>ช่วยผ่าตัดผู้ป่วยกระจกตาพิการ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง สภาอากาศไทย สปสช. และสำนักงานประกันสังคม ผ่าน "โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรชามหาราชินี" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยจะช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา ให้กลับมามองเห็นได้อย่างชัดเจนอีกครั้ง</p> <p>-เสนอข่าว นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลใหม่ เป็นการดูแลข้าราชการและครอบครัว โดยกำหนดให้ผู้ป่วยเบิกค่าจัดเตรียมกระจกตา จากเดิมรายละ 5,000 บาท เป็น 15,000 บาท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนค่าผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามเดิม เฉลี่ยรายละ 30,000-35,000 บาทต่อครั้ง ส่วนงบประมาณที่มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลใหม่ โดยเฉพาะการเบิกค่าจัดเตรียมกระจกตา จะจ่ายต่อเมื่อมีการผ่าตัด จึงไม่ได้ส่งผลต่อสถานะการคลัง โดยตั้งเป้าหมายการผ่าตัดดวงตาให้ได้ 8,400 ดวงตา ภายในเวลา 5 ปี</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>โครงการปลูกถ่ายไต</p> <p>-เสนอบทความ ตามที่มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานผู้สนับสนุนโครงการ 12 แห่ง และโรงพยาบาลทั่วประเทศ 58 แห่ง จัดทำ "โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ซึ่งตั้งเป้าไว้ 600 ราย แต่เมื่อดำเนินงานครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี พบว่า มีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตทั้งสิ้น 618 ราย เป็นไตจากญาติ 226 ราย ไตจากการบริจาค 392 ราย จึงถือว่าโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ภายในปี 2559 ทางมูลนิธิฯ มีแผนงานที่จะดำเนินโครงการต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากสมองตายบริจาคอวัยวะน้อยมากเพียงปีละ 80 ราย ขณะที่ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากสมองตายและบริจาคอวัยวะได้ ประมาณ 1,000 รายต่อปี ทั้งนี้ ผู้บริจาค 1 ราย สามารถนำอวัยวะไปปลูกถ่ายได้แก่ ไต 2 ข้าง ตับ หัวใจ และปอด ให้แก่ผู้รอปลูกถ่ายอวัยวะได้ถึง 3-5 ราย และสปช.ได้กำหนดให้การปลูกถ่ายไต เป็นสิทธิที่ผู้ป่วยพึงได้รับ</p> <p>ด้าน พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัด สธ. กล่าวว่า ปัจจุบันคาดว่าทั่วประเทศมี ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน โดย 1 ใน 3 มีอายุน้อยกว่า 60 ปี ในจำนวนนี้ เป็นผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย 200,000 คน มีผู้เสียชีวิตจากไตวายปีละ 13,000 คน และมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 10,000 คน โดยผู้ป่วยไต 1 คน มีค่าใช้จ่ายในการล้างไตด้วยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือล้างไตผ่านทางหน้าท้องเฉลี่ย เดือนละ 30,000 บาท ซึ่งแต่ละปีใช้งบประมาณสูงถึง 3,000 ล้านบาท คาดว่าในปี 2560 อาจต้องใช้งบประมาณถึงกว่า 17,000 ล้านบาท ต้นเหตุส่วนใหญ่ร้อยละ 70 เกิดจากป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และการรับประทานเค็ม ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคไตมากขึ้น</p>
แนวหน้า,มติชน,กรมประชาสัมพันธ์,สำนักข่าวไทย	<p>เผยคนไทยดื่มมน้อย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยเนื่องในวันดื่มนมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี ว่า จากผลสำรวจการบริโภคนม ปี 2558 พบว่าคนไทยดื่มมน้อยมาก เฉลี่ยคนละประมาณ 14 ลิตรต่อปี ในขณะที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เฉลี่ยคนละ 60 ลิตร/ปี และทั่วโลกเฉลี่ย คนละ 103.9 ลิตร/ปี อัตราดื่มนมของคนไทยต่ำกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโลก 4-7 เท่า ส่งผลให้เด็กไทยเมื่อมีอายุ 19 ปี มีความสูงเฉลี่ยไม่มาก การดื่มนมวันละประมาณ 2-3 แก้ว ร่วมกับกิจกรรมทางกายประเภทที่มีการยืดตัว เช่น วายน้ำ เล่นบาสเกตบอล และการนอนหลับอย่างเพียงพอ จะเพิ่มความสูงได้ ขณะที่วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องการสารอาหารเพิ่ม เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและชะลอการสูญเสียมวลกระดูก ป้องกันโรคกระดูกพรุน ซึ่งแพทย์แนะนำให้ดื่มนมสดรสจืดวันละ 1-2 แก้ว</p>
ข่าวสด คอลัมน์ชอกแซก 108	<p>ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ</p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 8-10 มิถุนายนนี้ กรมสุขภาพจิต จัดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 "สติ วิถีแห่งสุขภาพดี" ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ	<p>Influenza conference 2016</p> <p>-เสนอข่าว วันที่ 2 มิ.ย. เวลา 08.30 น. นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิด Influenza conference 2016 "Understanding and Preventing Flu" ที่ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น</p>
บ้านเมือง	<p>ยาลดความอ้วน</p> <p>-เสนอบทความ เรื่องผลิตภัณฑ์ "ลดน้ำหนัก" ว่า เป็นตลาดที่ไม่มีวันตาย เพราะคนไทยยังอยากสวย อยากหุ่นผอมเพรียวดูดีแบบดารา นางแบบ ส่งผลให้ยากต่อการควบคุมสินค้าผิดกฎหมายที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก ออย. รวมทั้งการแอบใส่สารต้องห้ามที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เหตุการณ์ล่าสุดของเด็กนักเรียนมัธยมที่กินสินค้าลดน้ำหนัก จนเสียชีวิต จะยังคงไม่ใช่เหตุการณ์สุดท้าย หากผู้ประกอบการยังไร้จิตสำนึก ผู้ขายยังโฆษณาเกินจริง ส่วนผู้บริโภคยังคงมีแนวคิดผิดๆ ในการกิน</p>
มติชน	<p>หนูแลกไข่</p> <p>-เสนอภาพข่าว นายสมชาย ต้นประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมือง จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดหนูในตลาดสดเทศบาลตามโครงการตลาดสดปลอดหนูปลอดโรค โดยมอบไข่ไก่ให้กับผู้ที่นำหนูมาแลก 1 ตัวได้ไข่ไก่ 4 ฟอง พร้อมจัดอบรมความรู้ผู้ประกอบการ ได้ทราบถึงเทคนิคการกำจัดหนู</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่ง ขยายข่าว	<p>น้ำผลไม้ชะลอแก่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผอ.ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนนานาชาติ กล่าวว่า การดื่มน้ำผลไม้ไม่ได้สุขภาพและชะลอวัย ควรเริ่มจากดื่มแล้วกินสดด้วย อีกทั้ง ควรเลือกดื่มให้หลากหลายและเหมาะสม ผู้ที่เบื่ออาหารรู้สึกน้ำตาลต่ำไว้เรี่ยวแรงจะใช้น้ำผลไม้ช่วยบำรุงกำลังให้กลับมาสดชื่นอีกครั้งได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	กทม.เตือน 5 โรค ระบาดฤดูฝน -เสนอข่าว พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัด กทม. เตือนประชาชนระมัดระวังและป้องกันโรคในฤดูฝน ดังนี้ 1.กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อย 5 โรค ได้แก่ โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบหรือปอดบวม 2.กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด โทฟอยด์ และอหิวาตกโรค 3.โรคที่เกิดจากยุงและสัตว์ต่างๆ เป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก 4.โรคที่เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ได้แก่ โรคมือ เท้า ปาก และ 5.โรคหรือภัยที่เกิดในภาชนะน้ำท่วม ได้แก่ โรคตาแดง และอันตรายจากสัตว์มีพิษกัด เช่น งูตะขาบ และแมงป่อง เป็นต้น นอกจากนี้ให้ระวังอันตรายจากการจมน้ำ ซึ่งผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ให้ลงเล่นน้ำในแม่น้ำลำคลอง
เว็บไซต์แนวหน้า	กทม.รณรงค์เด็กรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ -เสนอข่าว นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่า กทม. เป็นประธานแถลงข่าวและเปิดกิจกรรม Gen Z Strong Together ไม่สูบบุหรี่ ตามโครงการกรุงเทพฯ สดใสไร้ควันบุหรี่ โดยมีผู้บริหารและสำนักอนามัย พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรมบริเวณลานกิจกรรมทางเชื่อมบีทีเอส ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน เขตปทุมวัน ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 1.3 ล้านคน
กรมประชาสัมพันธ์	อีโบล่า -องค์การอนามัยโลก แถลง กินีหลุดพ้นจากการแพร่ระบาดของโรคอีโบล่าแล้ว หลังการตรวจคนไข้รายสุดท้ายที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสดังกล่าวครั้งที่ 2 ได้ผลเป็นลบผ่านไปแล้ว 42 วัน พร้อมเตือนว่า จำเป็นต้องระมัดระวังการแพร่ระบาดครั้งใหม่
เว็บไซต์ไทยรัฐ	ก.ม.มาเลย์เพิ่มอายุผู้ซื้อแอลกอฮอล์ -เสนอข่าว รมว.สาธารณสุขมาเลเซีย แถลงว่า รัฐบาลจะกำหนดอายุการซื้อชายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับประชาชน จาก 18 ปี เป็น 21 ปี โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธ.ค.ปี 2560 พร้อมขอความร่วมมือโรงงานผู้ผลิตให้เพิ่มข้อความเตือนผู้บริโภคบนผลิตภัณฑ์ รวมถึงผู้ประกอบการสถานบันเทิง
เดลินิวส์ คมชัดลึก	โรงพยาบาลอินเดียให้เลือดปนเปื้อนเอชไอวี -เสนอข่าว องค์การควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาตินิวยอร์ก เผยว่า ระหว่างเดือน ต.ค. 2557 - มี.ค. 2559 มีประชาชนอย่างน้อย 2,234 ราย ได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวีจากการรับเลือดจากโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศ เนื่องจากโรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือ แม้กระทั่งในเมืองใหญ่อย่างมุมไบ ยังมีโรงพยาบาลเอกชนเพียง 3 แห่งเท่านั้นที่มีเครื่องมือพร้อมสำหรับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี